
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568    

วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1613 

นายสุทธิสาร   ซื่อสัตย์ 
นายทศพล      เหมือนพิทักษ์ 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
นางสาวอ าพัน  กัตพงษ์ 
 ร.ต.พีธพงศ์    ค าเวียงจันทร์ 
นางจรวยศรี    อัศวเวทสถิต 
 นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายปัญญา     พากเพียรทรัพย์ 
นางสวิล        ตระกูลป้อง 
นายอาทิตย์    จันทรวงษ์ 
นายสุมิตร      ทะวะระ 
นายวิรุญ        แก้วสีหาวงษ์ 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายนรัตน์      วินุราช 
ร.ต.สุรเดช      เหล็กจาน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 19  
เลขานุการสภาฯ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายโชคชัย     สีห์ประเสรฐิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 7  
2. นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 11 
3. นายสุรศักดิ์    จักสาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 15  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายศิวาภณ  ศรีกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ          
2. นายสมคิด  ศรราช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
3. นายสมบูรณ์  นามพล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
4. นายกิตพล  ศรีกสิกิจ เลขานุการนายกฯ 
5. นางรัตนา  กองขุนชาติ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางสาวจิรวรรณ  จงจิตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. ส.อ.ยอดชาย  เนติ  นายช่างโยธา 
8. นายธีระยุธ  เดชะ นายช่างโยธา 
9. นางสาวสุรีพร  เสาวโค นักจัดการงานทั่วไป 
10. นางสาวพนัชกร กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
11. นางสาวสุจิรา  ภวภูตานนท์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายตรีเทพ  วิสุทธิอุทัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
2. นายนพดล  เจริญผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
3. นายจ ารัส  ค าดี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
4. นางจารุณี  ตาลอินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11  
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เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1    - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์   - เรื่องการลาของสมาชิกดังนี้  นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ และนายชูชีพ  ร่มโพธิ์แก้ว ครับ 
(ประธานสภาฯ)  และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ จ านวน 4 ท่าน คือ  

1. นายตรีเทพ วิสุทธิอุทัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
2. นายนพดล  เจริญผล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
3. นางจารุณี  ตาลอินท์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
4. นายจ ารัส  ค าดี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 

  และขอเชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ทั้ง 2 ท่าน แนะน าตัวครับ 
นายสมบูรณ์ นามพล  กระผมนายสมบูรณ์ นามพล ได้รับการแต่งตั้งจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
(รองนายกอบต.บ้านพระ)  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ครับ 
นายสมคิด  ศรราช  กระผมนายสมคิด  ศรราช ได้รับการแต่งตั้งจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
(รองนายกอบต.บ้านพระ)  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2568 ครั้งที่ 2   
  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2568 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์  ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2   

(ประธานสภาฯ)         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

  รับรองด้วยครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2  
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2568 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2568   
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางพัทธนันท์ ประสารกก  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2568 เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2568 
(หัวหน้าส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ สมัยสามัญ สมัยที่  1/2568 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่                     

14 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,045,800. -บาท            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ และประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2568 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทุกๆท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่วปไซด์ อบต.
บ้านพระ ค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
/3.2 รายงาน... 
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 3.2 รายงานสถานะการเงินการคลัง 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางรัตนา  กองขุนชาติ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน อบต.บ้านพระ ณ 
(ผอ.กองคลัง) ณ วันที่ 4 เมษายน 2568 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่  30 

กันยายน 2567 จ านวน 209,975,543.64บาท หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 970,161.96บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ จ านวน 165,544,185.60บาท หักเงินทุน
ส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบัน จ านวน 29,119,053.58บาท คงเหลือเงิน
สะสมตามบัญชี เ งินฝากธนาคารที่ น า ไปใช้  ณ วันที่  4 เมษายน 2568 จ านวน 
136,425,132.02บาท ค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
 4.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นดงกระจาย ซอย4(ต่อเส้นเดิม) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้ งที่  1/2568 หน้า 3 ข้อ ก 2/66 190/117) 
งบประมาณ 495,400.-บาท 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ถนนเส้นนี้อยู่ซอย 4 เชื่อม ซอย 1 ของหมู่ที่ 10 ซึ่งอยู่ในแผนฯของปี 2569 ย้ายมาในปี  
(นายก อบต.บ้านพระ) 2568 งบประมาณ 495,400.-บาท ขอให้สมาชิกสภาฯช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นางสวิล ตระกูลป้อง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล  ตระกูลป้อง ถนนเส้นนี้ท าต่อจากเส้นเดิม ซอย 4 เชื่อมซอย 1 เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10) ไป-มา ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
 เส้นดงกระจาย ซอย4(ต่อเส้นเดิม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 3  
 ข้อ ก 2/66 190/117) งบประมาณ 495,400.-บาท  เป็นเอกฉันท์  

4.2 ครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 บริเวณที่ดิน นายสมพงษ์    
กลิ่นหอม (แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ข้อ พ.2/67 49/41) 
งบประมาณ 146,800.-บาท 

 
/นายสุทธิสาร... 
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นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นางสวิล ตระกูลป้อง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล  ตระกูลป้อง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 บริเวณท่ีดิน นายสมพงษ์   
(ส.อบต.หมู่ที่ 10) กลิ่นหอม  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณาด้วย 
 ค่ะ 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 

บริเวณที่ดิน นายสมพงษ์  กลิ่นหอม (แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6       
ข้อ พ.2/67 49/41) งบประมาณ 146,800.-บาท เป็นเอกฉันท ์
4.3 โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 บริเวณที่ดิน นางอารีย์    

กุดนอก (แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7 ข้อ พ.2/67 49/42) 
งบประมาณ 146,800.-บาท 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นางสวิล ตระกูลป้อง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล  ตระกูลป้อง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บริเวณท่ีดิน นางอารีย์ กุดนอก   
(ส.อบต.หมู่ที่ 10) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณาด้วย ค่ะ 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 

บริเวณท่ีดิน นางอารีย์  กุดนอก (แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7           ข้อ 
พ.2/67 49/42) งบประมาณ 146,800.-บาท  เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่อง การส่งมอบถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน (กองช่าง) 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ สิบเอกยอดชาย เนติ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
สิบเอกยอดชาย เนติ เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอรับมอบถนนเพื่อลงทะเบียนเป็นโครงข่าย 
(นายช่างโยธาฯ) ทางหลวงชนบท จึงขอให้ทางอบต.บ้านพระ เสนอมติต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบส่งมอบ

ถนน จ านวน 2 สาย ดังนี้   
 1. แยกทางหลวงชนบทสาย แจ.2012(กม.ที่1+500) – จุดชมวิวเขาอีโต้ 
 2. แยกทางหลวงหมายเลข 33 – น้ าตกเขาอีโต้ ครับ 
 
 

/นายสุทธิสาร... 
 



-6- 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ถนน 2 สายนี้ เดิมเป็นของทางหลวงชนบท เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ จึงได้มอบให้ 
(นายก อบต.บ้านพระ) อบต.บ้านพระ แต่เนื่องจากเรามีงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา        
 จึงขอให้สภาฯเห็นชอบให้ส่งมอบถนนให้ทางหลวงชนบทดูแลรักษาต่อไปครับ   
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการส่งมอบถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน (กองช่าง) 
 เป็นเอกฉันท์  
 5.2 เรื่อง การขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 หมวดครุภัณฑ์                 
 (กองการศึกษา)  
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางจิรวรรณ จงจิตร เรื่อง การขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 หมวดครุภัณฑ์(กองการศึกษา) 
(ผอ.กองการศึกษา) เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับโอนย้ายพนักงานเพ่ิมอีก 1 ต าแหน่ง       

ท าให้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
เพ่ือการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ           
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล(โอนมาตั้งรายการ
ใหม่) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)      
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) และ 8 แกนเสมือน(8 Thread) มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366X768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 24,000.-บาท(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 โอนลด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการสือสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
ส าหรับเด็กและเยาวชน หน้า 128/156 ประเภท ตั้งไว้ 30,000.-บาท โอนลด 30,000.-
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท  

 โอนมาตั้งรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า 80/156 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก      
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ 
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 ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 24,000.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2566 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

 ข้อกฎหมาย เห็นควรพิจารณาน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ  

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีมีผมมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 หมวดครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)  
 เป็นเอกฉันท์ 
 5.3 เรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นค าขอ

อนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2564 และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง (กองช่าง) 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ สิบเอกยอดชาย เนติ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
สิบเอกยอดชาย เนติ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งได้เข้าด าเนินการก่อนได้รับอนุญาต และ 
(นายช่างโยธาฯ)             ยังไม่ได้ยื่นค าขออนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าในพ้ืนที่ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  และ      
ยังไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมทาง        
บ้านหัวเขา ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  2.ก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ าสาธารณะ บ้านหัวเขา ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี           
ทางอบต.บ้านพระ จึงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ขอความเห็นชอบให้
จังหวัดปราจีนบุรี เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 เพ่ือใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ต่อไป ครับ     

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้จังหวัดปราจีนบุรี เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม

มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 2 โครงการ 1.โครงการ
ก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมทาง บ้านหัวเขา ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 2.ก่อสร้างอาคารห้องน้ าสาธารณะ บ้านหัวเขา ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 6  - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ เรื่องเงินกองทุนสวัสดิการของสภาฯ ตอนนี้ทุกท่านไม่ต้องส่งแล้วครับ เนื่องจากมีการลาออก 
(ประธานสภาฯ)  ของรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน สิทธิประโยชน์ของทุกท่านยังมีอยู่เหมือนเดิม ค่ากระเช้า ค่านอน

โรงพยาบาล ค่าพวงหรีด เมื่อครบวาระจะด าเนินการเฉลี่ยคืนให้ทุกท่าน ครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายวิรุญ  แก้วสีหาวงษ์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิรุญ  แก้วสีหาวงษ์ เรื่องการเก็บขยะเปียกและขยะแห้ง เจ้าหน้าที่เก็บขยะเก็บไปแต่ขยะเปียกแต่ไม่เก็บขยะแห้ง 
(ส.อบต.ม.14)  เรื่องน้ าอุปโภค บริโภค บริเวณบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 14 ขาดแคลน จ านวน 6 ครัวเรือน ซ่ึงใช้

น้ าประปาหมู่ที่ 18 ซึ่งตอนนี้น้ าไม่เพียงพอ จะของบประมาณวางท่อประปาหมู่บ้าน 
  ศาลากลางบ้าน-บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 14, เรื่องขอยางมะตอยท าลูกระนาดตรงทางโค้ง เนื่องจาก 
  วัยรุ่นขับข่ีรถเร็ว เพ่ือลดอุบัติเหตุ ครับ  
นายนรัตน์  วินุราช  เรื่องก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู งบปี 2567 แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ   
(ส.อบต.ม.19)   ถนนก็พังเนื่องจากน้ าขังมานาน ทางหมู่ท่ี 19 จึงได้ท าเรื่องถนนเข้ามาด้วย  
  1.เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 แยกซ้าย ระยะทาง 235 เมตร พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู 

2.วางท่อระบายน้ าเส้นหลังวัดหนองบัวแยกแรกตรงข้ามกับซอย 3  ระยะทาง 80 เมตร และ
ได้ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ิมเติม ปี 2568 เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกแรก ระยะทาง 
300 เมตร และได้ส่งแบบสอบถามการใช้น้ าประปาภูมิภาคแบบยั่งยืน ของหมู่ที่ 19 จ านวน 
86 ชุด(แบบสอบถามจากการประปาส่วนภูมิภาค), ขอลูกรังเทถนนเส้นสุวรรณศรใหม่ – 
ด้านหลังครัวชายคลอง(ช่างได้มาส ารวจแล้ว) เรื่องท่อเมนประปา หมู่ที่ 19 มีจ านวน 2 จุด 
งบปี 2568 จุดแรกแยกซีเจ-ครัวชายคลอง จุดที่สองแยกซีเจ-แยกดงกระจาย หมู่ที่ 10      
ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ ขอฝากท่านนายกฯ ด้วยครับ  

นายอาทิตย์ จันทรวงษ์ เรื่องโซล่าเซลล์ ที่ตดิตั้งในที่ไม่มีเสาไฟฟ้า ของทางอบต.บ้านพระด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
(ส.อบต.ม.12)  
นายปราโมทย์ เนียรมงคล เรื่องปัญหาในหน้าแล้ง สามารถท าแผนเร่งด่วนเพ่ิมเติมได้หรือไม่ครับ 
(ส.อบต.ม.17) 
 
 

/นายทศพล... 
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นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องขอรับการสนับสนุนรถแม็คโครเพื่อเปิดทางน้ า ขอให้ชะลอไว้ก่อน เพราะทางชลประทาน 
(รองประธานสภาฯ)  ได้ส่งน้ าขึ้นมาแล้วครับ, เรื่องโครงการของ สปสช. โครงการว่ายน้ าฯจ านวน 2 วัน ตั้งไว้ 50 

คน/วัน วันแรกเด็กมา 27 คน และวันที่สองเด็กมา 24 คน ขอให้ชี้แจงงบประมาณที่เหลือไป
ไหนหมดครับ 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ในวันนี้หลังเลิกประชุมสภาฯ ขอเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุก 
(นายกอบต.บ้านพระ) ท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ าพระ รดน้ าขอพร และรับประทานอาหารร่วมกันครับ 

และขอแจ้งเรื่องการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่  13 เมษายน 2568 ในเวลา 
10.00 น. การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่นการเดินกะลา 
การปิดตาแต่งหน้าฯลฯ ครับ และในเวลา 12.00 น.มีการสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุใน
ต าบลบ้านพระ ครับ  

  หมู่ที่ 14 เรื่องการเก็บขยะ ถ้าเป็นสายไฟ หลอดไฟหรือขยะอันตราย เราจะมีรอบการเก็บ
เดือนละ 1 ครั้ง และจะรวมรวมไปส่งมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี     
ปีละ 2 ครั้ง ครับ, ขอแจ้งเรื่องประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ป่า         
มีการขยายระยะเวลาไปถึง 31 พฤษภาคม 2568 ครับ, เรื่องปัญหาน้ าของหมู่ที่ 14 การขอ
งบประมาณในการวางท่อต่อกับน้ าประปาภูมิภาค ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือเร่งด่วนเข้า
มาครับ, เรื่องยางมะตอย ให้มาเขียนค าร้องครับ  

  หมู่ที่ 19 เรื่องก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3 ไม่มีผู้มายื่นซอง, 
เรื่องถนนแอสฟัลติกส์ ได้เข้าจ่ายขาดเงินสะสม(เพ่ิมวงเงิน)ไปแล้ว อยู่ขั้นตอนการด าเนินการ
ครับ เรื่องงบประมาณประปาภูมิภาค แยกครัวชายคลอง-หมู่ที่ 10 ดงกระจาย ได้ส่งหนังสือ
ประสานไปแล้วครับ และไม่สามารถใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ        

  หมู่ที่ 12 เรื่องไฟโซล่าเซลล์ ติดตั้งในที่ไม่มีเสาไฟฟ้านั้น ได้ทดลองติดที่อบต.บ้านพระ         
ไดด้ าเนินการเสร็จแล้ว สามารถมาดูได้ที่อบต.บ้านพระ ครับ 

  หมู่ที่ 17 เรื่องปัญหาในหน้าแล้ง ขอให้ท าเรื่องเข้ามาครับ แต่เรื่องระบบประปาไม่สามารถใช้
งบเร่งด่วนได้ ต้องน าเข้าแผนฯ ครับ 

  หมู่ที่ 19 เรื่องแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคต่อไปครับ 

  หมู่ที่ 9 เรื่องโครงการว่ายน้ าของเป็นโครงการของ สปสช. เป้าหมาย 50 คน จ านวน 2 วัน
เราได้ขอรายชื่อไปทางหมู่บ้าน อสม. มีการส่งรายชื่อมาครบ งบประมาณจ่ายไปตามท่ีตั้งงบไว้ 
ตามรายชื่อที่แจ้งเข้ามาครับ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันก็ต้องจัดตามใบตอบรับ ครับ  

 
 

/นายธีระยุธ... 
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นายธีระยุธ เดชะ เรื่องการท าลูกระนาด ของแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกันครับ อาจสร้างด้วยแอสฟัลท์ติก หรือ 
(นายช่างโยธาฯ) แท่งยางส าเร็จ กรณีท่ีเราไปท าลูกระนาดเอง ถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจมีการฟ้องร้องกันได้ โดยที่

ถนนเส้นนี้ ทางอบต.บ้านพระ เป็นคนดูแล ถ้าจะใช้ลูกระนาด ผมจะหาข้อมูลให้ครับ 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์ กระผมได้ไปต าบลท่างาม เห็นถนนในหมู่บ้านใช้แท่งยางส าเร็จในการท าลูกระนาด  
(รองประธานสภาฯ)   ทั้งทางตรงและทางแยกครับ ซึ่งผมว่าค่อนข้างจะสูง อาจท าให้เกิดอันตรายได้ ครับ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายตรีเทพ วิสุทธิอุทัยกุล ครับ      
(ประธานสภาฯ)   
นายตรีเทพ วิสุทธิอุทัยกุล ขอปรึกษาเรื่องรางระบายน้ าหมู่ที่ 4 แก้วนิมิต ซอย 3 รางระบายน้ าอุดตัน จะขอให้ช่าง 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4)   และป้องกัน ลงไปตรวจสอบพร้อมกัน ครับ 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ จะให้ช่างและป้องกันลงไปตรวจสอบพร้อมกัน ครับ 
(นายก อบต.บ้านพระ) 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ      
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม ครับ 
ปิดประชุม เวลา  15.30 น. 
          

     
     

(ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 

                             (ร้อยตรีสุรเดช   เหล็กจาน)    

                           เลขานุการสภาฯ     

 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)                                                               (ลงชื่อ)  
          (นางสุกัลยา สุทธานันท์)     (นางสวิล  ตระกูลป้อง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                      (นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์) 
                          ประธานสภาฯ 

 
 


